
ขรก. ทั่วประเทศวอนรัฐบาลและกรมบัญชีกลางเรง

แกไขหาทางออก สิทธิการเบิกจายยารักษามะเร็ง พ

รอมแนะตัง้กองทุนเยียวยาผูป วยมะเร็ง

จากการที่กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑเบิกจายคารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา เรื่องการ

เบิกจายตรงของผูปวยโรคมะเร็งสิทธิสวัสดิการขาราชการ สําหรับยาเพียง 9 รายการ ที่จํากัดเฉพาะรักษามะเร็งบาง

อยางเทานัน้ และผูมีสิทธิที่จําเป็นตองใชยาอื่นนอกเหนือ 9 รายการน้ี ตองสํารองจาย แลวไปเบิกคืนทีหลัง หรือ ถา

เป็นยาใหมไมสามารถเบิกไดเลย ซึ่งคําสัง่ดังกลาวสงผลกระทบอยางมากกับขาราชการทัว่ประเทศ

ความคืบหน าลาสุด พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน นายกสมาคมพิทักษสิทธิขาราชการ กลาววา ภายหลังคําสัง่ดังกลาว

มีผลบังคับใชมา 3-4 เดือน ขณะน้ีขาราชการที่ปวยเป็นมะเร็งไดรับผลกระทบกันเป็นอยางมาก บางรายถูกเปลี่ยน

ยาจนเกิดผลขางเคียงจากยาที่เปลี่ยนกับตัวเองมากมาย บางรายประสบปัญหาดานการเงินเพราะตองสํารองเงินไป

กอน แลวยังไมสามารถเบิกได สวนบางรายที่ยังไมไดปวยก็วิตกกังวลอยางหนักวา จะทําอยางไรตอไป หากตนเอง

หรือคนในครอบครัวปวยดวยโรคมะเร็ง เพราะสิทธิที่เคยไดรับถูกลิดรอนไปแลว เน่ืองจากขาราชการเงินเดือนน อย

ตองมีภาระในการดูแลครอบครัว และก็ไมมีใครอยากปวยเป็นโรคมะเร็ง

พลตรีหญิง พูลศรี กลาวตอวา อยากวอนใหรัฐบาลและกรมบัญชีกลาง รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ยุติคําสัง่ดัง

กลาวโดยเร็วและเรงแกไขปัญหา เพราะมีผลกระทบอยางแสนสาหัส ไมวาจะเป็นแพทยผูใหการรักษา หรือผูปวย

ทุกคนไดรับผลกระทบกันทัว่หน า และที่สําคัญไมมีประสิทธิภาพในการรักษา แทนที่จะไดชวยผูปวยกลับกลายเป็น

ทําใหผูปวยตายเร็วขึ้น โดยสวนตัวเขาใจวาคาใชจายในการรักษาโรคมะเร็งคอนขางสูง แตการทําเชนน้ี ไมใชการแก

ปัญหาที่ถูกตอง สุดทายขอเสนอใหรัฐบาลตัง้กองทุนเพื่อเยียวยาผูปวยมะเร็ง เหมือนกับกองทุนโรคเอดส เน่ืองจาก

ปัจจุบันโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายสูงที่สุดในประเทศไทย คนไทยปวยเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี เพราะมีสภาวะ

ความเสี่ยงในทุกๆ ดาน และยากที่จะป องกันได ดังนัน้ถึงเวลาแลวที่ทุกฝ ายจะหันหน าเขาหากัน หาทางออกที่ดีที่สุด

เพื่อประชาชนทัว่ประเทศ ไมใชเฉพาะแคขาราชการ

ศาตราจารยนายแพทยสมศักดิ ์ โลหเลขา กรรมการแพทยสภา กลาววา สําหรับปัญหาที่เกิดขึ้น รัฐบาลควรเรียก

หนวยงานที่เกี่ยวของมารวมพูดคุย เพื่อหาทางออกในการแกไขปัญหา เพราะการออกคําสัง่แบบน้ีเป็นการแกปัญหาที่

ปลายเหตุ เพราะยารักษามะเร็งที่เป็นนวัตกรรมใหมๆ ราคาคอนขางสูง หากตองการใหคนไขเขาถึงยานวัตกรรม

ใหมๆ ตามที่จําเป็น รัฐบาลควรเรียก กรมบัญชีกลาง ตัวแทนขาราชการ และบริษทัยามารวม

หารือ หาทางออกรวมกัน โดยรัฐบาลตองชีแ้จงอยางชัดเจนวาในแตละปีมีงบประมาณเทาไหร สวนที่เกินงบประมาณ

ก็ทําความตกลงกับบริษทัยาที่จะชวยลดภาระการเงินของรัฐบาล เพื่อใหประชาชนไดรับสิ่งที่ดีที่สุด จึงอยากฝากให
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ทุกฝ ายหันหน าเขาหากัน ซึ่งในอนาคตก็สามารถขยายใหครอบคลุมบัตรทอง และประกันสังคมดวย

นอกจากน้ี นายแพทยเจตน ศิรธรานนท ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา ออกมาแสดงความคิดเห็นวา

สําหรับปัญหาที่เกิดขึ้น หากมองในภาพรวมแลวทุกๆ ฝายลวนไดรับผลกระทบแตกตางกันออกไป กรมบัญชีกลาง

ตองออกคําสัง่มาเชนน้ี คงเป็นเพราะมีการใชสิทธิเบิกจายยารักษามะเร็งคอนขางเยอะ ซึ่งตองยอมรับวา คาใชจายใน

การรักษามะเร็งคอนขางสูง จึงทําใหงบประมาณของรัฐบาลไมเพียงพอ แตการแกปัญหาของเรื่องน้ี ทุกฝ ายตองมา

หาทางออกรวมกัน ไมวาจะเป็น รัฐบาล กรมบัญชีกลาง ตัวแทนขาราชการ และบริษทัยา หากเราสามารถลดภาระงบ

ประมาณที่ประเทศตองแบกรับได ก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ าย ประชาชนก็จะเขาถึงการรักษาได

ดาน นางกิ่ง ศรีขํา ผูปวยมระเร็งตับระยะที่ 4 ซี่งเคยไดรับการรักษาดวยยาใหมที่ยัง้ยัง้เซลลมะเร็งไดเป็นอยางดี

กลาวทัง้น้ําตาวา ตัง้แตที่กรมบัญชีกลาง ตัดยาที่เคยไดรับจากบัญชีการเบิกจาย ทําใหไดรับผลกระทบอยางมาก ตอง

ขายที่นา เพื่อนําเงินมาจายคารักษาตอนน้ีตองหยุดการรักษามาเกือบ 1 เดือน เพราะเงินที่สํารองเงินจายไปกอน

ทําเรื่องไป 3 เดือนแลวยังไมไดเงินคืนเลย บอกตรงๆ วาสิน้หวังมาก หมดหนทางในการรักษา ไดแตนัง่รอวันตาย

พรอมหน้ีที่กูมารักษาตัว มีสุดทายอยากฝากถึงทุกๆ คนที่มีสวนเกี่ยวของ อยากใหชวยทบทวนคําสัง่ใหม เห็นใจ

ขาราชการตาดําๆ และครอบครัว เพราะเราลําบากจริงๆ ลําพังจะใชชีวิตอยูยังยาก แถมยังตองมาเจ็บปวย หากเลือก

ไดคงไมมีใครอยากเจ็บปวย ทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดี อยูกับครอบครัว ลูกหลานจนแกเฒา


